

ประกันภัยเสี่ยงโตติดลบ

คปภ.คาดหดตัวแรง/การเมืองทุบเบี้ยQ2ลบ5-7%

ธุรกิจประกันภัยที่ดิ่ง ไตรมาส 2 เสี่ยงโตติดลบต่อเนื่องหลังตลาดขาดแรงหนุน คปภ.คาดหดตัวแรง 5-7% ด้าน “กรุงเทพประกันภัย” ทำใจยอมหันเป้าเหลือ 5% จาก 15% หวังไตรมาส 2 ยอดเต็งกลับ “เมืองไทยประกันภัย-ประกันภัยไทยวิวัฒน์” ใจชื้นยังโตลุย

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงทิศทางของธุรกิจประกันวินาศภัยไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ยังมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเติบโตติดลบต่อเนื่องจากไตรมาสแรกเนื่องจากตลาดประกันภัยถูกซบเค็ลล่อนจากตลาดรายย่อย ต่างจาก 1-2 ปีที่ผ่านมาที่อัตราการเติบโตส่วนใหญ่มาจากโครงการลงทุนฝั่งภาครัฐ ส่งผลให้ปี 2557 มีการซื้อประกันภัยจากรายย่อย 30-40% ของสัดส่วนเบี้ยประกันวินาศภัยทั้งหมด จึงทำให้ปีนี้อัตราการขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัยหดตัวจนถึงขั้นติดลบและอาจติดลบต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่ 3 หากยังไม่สามารถมีรัฐบาลได้ ส่งผลให้มีเม็ดเงินที่หายไปจากตลาดประกันภัยไม่ต่ำกว่า 3-3.5 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ดี ทิศทางตลาดรายย่อยเริ่มเห็นความต้องการประกันภัยที่ลดลงอย่างช้าๆ โดยรายย่อยจะประกอบด้วยกลุ่มผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์ บ้านที่อยู่อาศัย ประกันภัยอุบัติเหตุ สุขภาพ ประกันภัยการเดินทาง ดัง

นั้นไตรมาสที่ 2 มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะโตติดลบ 5-7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับตรง 8-8.5 หมื่นล้านบาท จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีเบี้ยประกันภัยตรง 1 แสนล้านบาท

ขณะที่นายพนัส ธีรวิชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บมจ.) เปิดเผยว่า หลังจากผ่านสถานการณ์ไตรมาส 1 แล้ว บริษัทได้ปรับลดเป้าเบี้ยประกันปีนี้เหลือเพียง 5% คิดเป็นมูลค่า 1.63 หมื่นล้านบาท จากเดิมตั้งไว้ว่าเติบโต 15% หรือมีมูลค่า 1.8 หมื่นล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและความเป็นจริงที่สุด ทั้งนี้ หากครึ่งปีหลังยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งหรือมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม มีความเป็นไปได้สูงที่ธุรกิจประกันภัยอาจจะขยายตัวไม่ถึง 5% จากเดิม 15% (ไม่รวมความเสี่ยงจากการชุมนุม)

ด้านนางปณทริกา ไบเงิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บมจ.) กล่าวโดยเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะไม่



• ปณทริกา ไบเงิน

กระทบต่ออัตราการขยายตัวของธุรกิจ แม้จะมีการประกาศกฎอัยการศึกออกมาก็ตาม ดังนั้นเชื่อว่าผลงานการรับประกันภัยในไตรมาสที่ 2 น่าจะขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสแรกที่มี

อัตราการเติบโตดีมาก ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 20% โดยผลงานการรับประกันภัยเฉพาะไตรมาส 1 ปี 2557 มีเบี้ยประกันภัยรับ (สุทธิ) 1.29 พันล้านบาท จากการรับประกันภัยรถยนต์ 681.82 ล้านบาท ประกันภัยอื่น 615.21 ล้านบาท โดยยืนยันเป้าหมายเติบโตปี 2557 ไม่ต่ำกว่า 20% หรือ 1.03 หมื่นล้านบาท

ส่วนนายจิรพันธ์ อัครวะธนกุล กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (บมจ.) หรือ TVI เชื่อว่าไตรมาสที่ 2-4 น่าจะขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ยมากกว่าไตรมาสแรกที่ยังได้รับผลกระทบจากการเคลมสินไหมในกลุ่มรถขนาดเล็กที่มาจากโครงการคีนภาชีรดคันแรก ซึ่งเกือบทั้งหมดคาดว่าจะครบกำหนดกรมธรรม์ภายในไตรมาส 1 ของปีนี้ ดังนั้นในไตรมาสที่ 2 จะมีเบี้ยประกันภัยรถจะเพิ่มมากกว่า 5%